

แนวปฏิบัติ OECD และสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนของคุณ อย่างเช่น สิทธิด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย อาหาร ความมั่นคงปลอดภัย ชีวิต และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม ได้รับอันตรายจากการดำเนินงานด้านธุรกิจหรือไม่? แนวปฏิบัติ OECD ช่วยให้สิทธิมนุษยชนของคุณ ได้รับความเคารพจากบริษัทมากขึ้น

แนวปฏิบัติ OECD กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนอย่างไรบ้าง

แนวปฏิบัติ OECD

เรียกร้องให้บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งปวง และแก้ไขอันตรายต่อสิทธิมนุษยชนที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง คุณอาจใช้แนวปฏิบัติ OECD เพื่อเรียกร้องให้บริษัท

- หลีกเลี่ยงการทำหรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายด้านสิทธิมนุษยชน และแก้ไขและเยียวยาเมื่อเกิดอันตรายดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้รวมถึงการหลีกเลี่ยงการตอบโต้บุคคลที่ต่อต้านการดำเนินงานด้านธุรกิจ
- ช่วยป้องกันหรือแก้ไขอันตรายต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นผู้ทำหรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายดังกล่าว
- ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่โดดเด่นและความเสี่ยงเชิงทับซ้อน ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่อยู่ชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง
- ร่วมมืออย่างจริงจังกับชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบวิเคราะห์ ความร่วมมือเช่นนี้ควรเกิดขึ้น “อย่างจริงจัง” กล่าวคือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมแก่เวลา เข้าถึงได้ เหมาะสมและปลอดภัยต่อชนพื้นเมือง และหากต้องมีการสื่อสารทั้งสองทาง ให้มีการแสดงความรู้สึก (การแสดงความเคารพ ความซื่อสัตย์ และเจตนาที่จริงใจในการแสวงหาแนวทางแก้ไขอันตราย) และการตอบสนองต่อความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบุคคลที่เผชิญกับความเสียหายสูงเนื่องจากถูกผลักให้อยู่ชายขอบ หรือมีความเปราะบาง รวมทั้งชนพื้นเมือง และให้ปรับตัวที่จำเป็นเพื่อขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการมีส่วนร่วมของประชาชน

สิ่งที่ควรปรับปรุงของแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

โดยภาพรวม เนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีความเข้มแข็ง อย่างไรก็ตาม ในบทนี้ไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่าบริษัทมีความรับผิดชอบด้านการเยียวยา ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ทำหรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายด้านสิทธิมนุษยชน

(หมายถึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอันตรายโดยตรง)

แนวปฏิบัตินี้ยังไม่ได้กล่าวถึงอย่างชัดเจนว่า

บริษัทฯ ครอบคลุมอันตรายด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่น ๆ (เช่น สิ่งแวดล้อม การทุจริต ภาษีอากร ฯลฯ) ซึ่งมีการกล่าวถึงในบทอื่น

เพื่อแก้ไขปัญหาคความคลุมเครือนี้

ภาคประชาสังคมควรอ้างอิงเนื้อหาที่มาจากบรรดาธิบายในบทเกี่ยวกับนโยบายทั่วไป

ซึ่งระบุว่ากรณีที่มีส่วนเชื่อมโยงโดยตรงต่อผลกระทบด้านลบ

บริษัทฯ ย่อมมีความรับผิดชอบต้องใช้อำนาจของตนเพื่อกดดันให้หน่วยงานที่ทำให้เกิดผลกระทบ ต้องเยียวยาแก้ไขปัญหานั้น

ภาคประชาสังคมยังควรเตือนหน่วยงานธุรกิจถึงความรับผิดชอบที่จะต้องหลีกเลี่ยง

และแก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด

รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออื่นในแนวปฏิบัตินี้

แนวปฏิบัติ OECD คืออะไร?

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ (แนวปฏิบัติ OECD) เป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลสำหรับบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ OECD

กำหนดมาตรฐานที่ไม่มีผลบังคับใช้เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชุมชน รวมทั้งสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม และยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งการทุจริตและภาษีอากร

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD ต้องจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ศาลที่เรียกว่า ศูนย์ติดต่อประสานงานแห่งชาติเพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นอันตราย แนวปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานที่ดีสำหรับบริษัททุกแห่ง แต่บริษัทที่อาจถูกร้องเรียนจะต้องเป็นบริษัทในสองประเภทที่มีการดำเนินงานข้ามพรมแดนดังนี้

1. บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD
2. บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินงานในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD

แนวปฏิบัติ OECD มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ภาคประชาสังคมสามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อ

- สร้างจิตสำนึกในชุมชนเกี่ยวกับมาตรฐานของบริษัท
- เปรียบเทียบบริษัทเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ยื่นข้อร้องเรียนเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- รณรงค์กดดันให้มีกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็ง เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อของบริษัท

เกี่ยวกับ OECD Watch

OECD Watch เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 130 หน่วยงานในกว่า 50 ประเทศ เราเน้นการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พนักงาน และเอ็นจีโอ เพื่อให้สามารถใช้แนวปฏิบัติ OECD



เพื่อประกันให้การดำเนินธุรกิจเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและโลก
และเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัทในแง่อันตรายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาทั่วโลก OECD
Watch ช่วยเหลือชุมชนและเอ็นจีโอในการยื่นข้อร้องเรียน
และเข้าร่วมในการรณรงค์กดดันรัฐบาลและบริษัท
เรายังทำงานวิจัยและรณรงค์กดดันด้านนโยบายกับ OECD และแต่ละประเทศ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นผลมากขึ้น
และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นระหว่างแนวปฏิบัติกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ
ของบริษัท หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา